

## (สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ  
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ  
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)  
(ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก  
ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัย  
ในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการคัดเลือก  
และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร  
พร้อมใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๖.๓ แห่งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการ  
ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

### ๑. ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยที่ ๑	ตามความต้องการของ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒๔ ทุน	วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พยาบาลศาสตร์ ในประเทศ
	ได้แก่ นางสาวปัทมา บุญช่วยเหลือ	
หน่วยที่ ๒	ตามความต้องการของ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๗ ทุน	วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในประเทศ
-		ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน -

หน่วยที่ ๓	ตามความต้องการของ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๕ ทุน -	วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ในประเทศ  <b>ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน -</b>
------------	--	--

**๒. ทุนสำหรับข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

หน่วยที่ ๑	ตามความต้องการของ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๒ ทุน -	วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พยาบาลศาสตร์ ในประเทศ  <b>ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน -</b>
------------	--	---

หน่วยที่ ๒	ตามความต้องการของ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน ๖ ทุน -	วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในประเทศ  <b>ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน -</b>
------------	---	---

หน่วยที่ ๓	ตามความต้องการของ สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ ทุน -	วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ในประเทศ  <b>ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน -</b>
------------	---	--

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๘๓๓ ภายในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)

หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ไปรายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนด โดยมีได้แจ้งให้สถาบันพระบรมราชชนกทราบล่วงหน้าจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนและผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑. ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากส่วนราชการต้นสังกัด
๒. หลีกเลียง ละเลยการเข้ารายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน ก.พ. กำหนด
๓. เป็นผู้มี ความประพฤติเสื่อมเสีย
๔. หลีกเลียง หรือพยายามหลีกเลียงไม่เข้าศึกษาต่อในระดับ สาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) พัชรภากร เทวกุล  
(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)  
รองเลขาธิการ ก.พ.  
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง

สุ— ปุรี

(นางสาวสุภร ปุรีสังคะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ